

เคาะจ่ายค่าคลิ่น 2600 ให้อสมท 6,685 ลบ.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. มีมติเห็นชอบในวิธีการคิดค่าธรรมเนียมตามผลการศึกษาเพิ่มเติมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประเมินมูลค่าคลิ่น การเรียกคืนคลิ่น ความถี่ทดแทน ซดใช้ และจ่ายค่าตอบแทน คลิ่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ให้กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วงเงิน 6,685.1 ล้านบาท บนพื้นฐานการถือครองคลิ่นความถี่ 15 ปี ซึ่งเงินเยียวยาดังกล่าวจ่ายให้กับ อสมท และ บริษัท เพลย์เวิร์ก จำกัด คู่สัญญาในส่วนบริหารเนื้อหาและการตลาดโครงการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาวงเงินเยียวยา 3 แนวทาง บนพื้นฐานระยะเวลาถือครองคลิ่นความถี่ 15 ปี ประกอบด้วย 1. กรณีเลวร้ายที่สุด วงเงินเยียวยา 1,573.4 ล้านบาท 2. กรณีพื้นฐานวงเงินเยียวยา 3,809.8 ล้านบาท และ 3. กรณีที่ดีที่สุด วงเงินเยียวยา 6,685.1 ล้านบาท



นายฐากร กล่าวว่าจะพอใจวงเงินเยียวยาดังกล่าว ซึ่งคิดเป็น 24.59% ของราคาเริ่มต้นประมูลคลิ่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่ 27,185.2 ล้านบาท คิดตามที่ อสมท ถือครองอยู่ 146 เมกะเฮิร์ตซ์ จาก 190 เมกะเฮิร์ตซ์ อยู่ที่ 35,378 ล้านบาท ทั้งนี้ กสทช. จะจ่ายเงินเยียวยาให้ อสมท และเพลย์เวิร์ก ในสัดส่วนตามที่ได้รับเงินค่าประมูลคลิ่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งมีระยะเวลาจ่ายเงิน 10 ปี 7 งวด โดยเริ่มจ่ายปีแรก 302.3 ล้านบาท ส่วนปีที่ 2-4 ยกเว้นจ่ายตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าประมูลคลิ่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ จากนั้นปีที่ 5-10 จ่ายปีละ 1,063.8 ล้านบาท.

เคาะจ่ายค่าคลื่น 2600 ให้อสมท 6,685 ลบ.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. มีมติเห็นชอบในวิธีการคิดค่าธรรมเนียมตามผลการศึกษาเพิ่มเติมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประเมินมูลค่าคลื่น การเรียกคืนคลื่นความถี่ทดแทน ชดใช้ และจ่ายค่าตอบแทน คลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ให้กับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วงเงิน 6,685.1 ล้านบาท บนพื้นฐานการถือครองคลื่นความถี่ 15 ปี ซึ่งเงินเยียวยาดังกล่าวจ่ายให้กับ อสมท และ บริษัท เพลย์เวิร์ก จำกัด คู่สัญญาใน ส่วนบริหารเนื้อหาและการตลาดโครงการโทรทัศน์บรอดแบนด์สมาชิกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาวงเงินเยียวยา 3 แนวทาง บนพื้นฐานระยะเวลาถือครองคลื่นความถี่ 15 ปี ประกอบด้วย 1. กรณีเลวร้ายที่สุด วงเงินเยียวยา 1,573.4 ล้านบาท 2. กรณีพื้นฐานวงเงินเยียวยา 3,809.8 ล้านบาท และ 3. กรณีที่ดีที่สุด วงเงินเยียวยา 6,685.1 ล้านบาท



นายฐากร กล่าวว่าจะพอใจวงเงินเยียวยาดังกล่าว ซึ่งคิดเป็น 24.59% ของราคาเริ่มต้นประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่ 27,185.2 ล้านบาท คิดตามที่ อสมท ถือครองอยู่ 146 เมกะเฮิร์ตซ์ จาก 190 เมกะเฮิร์ตซ์ อยู่ที่ 35,378 ล้านบาท ทั้งนี้ กสทช. จะจ่ายเงินเยียวยาให้ อสมท และเพลย์เวิร์ก ในสัดส่วนตามที่ได้รับเงินค่าประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ ซึ่งมีระยะเวลาจ่ายเงิน 10 ปี 7 งวด โดยเริ่มจ่ายปีแรก 302.3 ล้านบาท ส่วนปีที่ 2-4 ยกเว้นจ่ายตามเงื่อนไขการชำระเงินค่าประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ จากนั้นปีที่ 5-10 จ่ายปีละ 1,063.8 ล้านบาท.

คลังสรุปช่วย8กลุ่ม66ล.คน 1.7ล้านรายเฮเตรียมรับ5พัน

‘มีตัวตน-กดปุ่มไม่ผ่าน’ สัปดาห์หน้าจ่อปิดจ๊อบ จ่ายครบทั้ง‘14.5ล.ราย’ เปิดเกษตรกรอุทธรณ์ได้

‘คลัง’แจกช่วย 8 กลุ่ม 66 ล้านคน ได้รับผลกระทบ‘โควิด’ พร้อม
จ่าย 1.7 ล้านคน ลงทะเบียนไม่สำเร็จ (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

รับ5พัน

‘เราไม่ทิ้งกัน’ผ่านเกณฑ์15ล้านคน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายธนกร วังบุญ
คงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลัง กล่าวถึงความคืบหน้าจ่ายเงินเยียวยา 5 พัน
บาทให้กลุ่มอาชีพอิสระเป็นเวลา 3 เดือน ว่า หลัง
จากปิดรับเรื่องราวจ้างเรียนขอรับเงินเยียวยา
ในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่กรมประชาสัมพันธ์แล้ว มี
ประชาชนมายื่นร้องเรียนทั้งหมดเกือบ 3 หมื่นคน
ซึ่งกระทรวงการคลังดำเนินการแยกกลุ่มปัญหา
และดำเนินการแก้ไขไปแล้วจำนวนหนึ่ง โดยทำ
ควบคู่กันไป

นายธนกรกล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยา
นั้น ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 15 ล้านคน
จ่ายเงินไปแล้ว 13.9 ล้านคน และในสัปดาห์
หน้ากระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้ครบ 14.5
ล้านคน วันนี้งานบ้านทั่วประเทศฝากขอบคุณ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
รวม.ภ.ลา.หม และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง ผ่าน ส.ส.พรรคพลัง
ประชารัฐมา เพราะส่วนใหญ่ได้รับเงินเยียวยา 5
พันบาทแล้ว สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ในภาวะโควิด-19 ไปได้อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมادت

ได้ลงไปรับเรื่องร้องทุกข์ชาวบ้านเกือบทุกวัน เข้าใจ
หัวอกคนที่เดือดร้อนดี ดังนั้นยืนยันว่า รัฐบาลจะ
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทุกคน

จ่าย5พันให้คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินกลุ่ม
อาชีพอิสระ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยา
5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน ล็อตใหญ่รอบสุดท้าย
ในช่วงสัปดาห์หน้าอีก 1.4 ล้านคน แบ่งเป็น
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม โอนเงินกว่า 2 แสน
คน ส่วนวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม โอนเงินกว่า
7 แสนคน เป็นกลุ่มที่มีปัญหาเลขที่บัญชีล่าสุดมี
การไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว
รวมแล้ววันจันทร์และอังคารจะโอนเงินให้ประมาณ
1 ล้านคน ส่วนวันพุธที่ 20 พฤษภาคม อีกกว่า 4
แสนคน เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาฐานข้อมูลกับ
กระทรวงเกษตรฯก่อนหน้านี้ ตรงนี้เป็นโอนเงิน
รอบใหญ่สุดหลังจากนั้นอาจจะมีเก็บตกบ้างแต่คง
เหลือไม่มาก

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับกลุ่มลงทะเบียนไม่
สำเร็จ 1.7 ล้านคน เพราะมีปัญหาบัตรประชาชน
ขณะนี้มีกรเข้าใบคูแล้ว หากใครผ่านเกณฑ์
กระทรวงการคลังพร้อมโอนเงินเยียวยา 5 พัน
บาท เป็นเวลา 3 เดือนทันที โดยไม่จำเป็นต้อง
ยื่นเรื่องร้องเรียนใดๆ เพราะขณะนี้กระทรวงการ
คลังเจอตัวตนแล้ว และจะมีการพิจารณาให้ใน
ช่วงสัปดาห์หน้า

“ทั้งนี้ ประชาชนมีปัญหาเรื่องเงินเยียวยา
ขณะนี้ศูนย์รับเรื่องที่เกิดกรมประชาสัมพันธ์ และ
กระทรวงการคลังปิดแล้ว โดยสามารถไปร้องเรียน
สาขาของแบงก์รัฐ 3 แห่งคือ ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) รวมถึงธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 18-29
พฤษภาคม เป็นต้นไป” นายลวรณกล่าว

แบ่ง8กลุ่มช่วย66ล้านคน

นายลวรณกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ในการช่วยเหลือ
ประชาชนในช่วงโควิด-19 รัฐบาลมีการตั้งศูนย์
เยียวยาการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือทุกกลุ่ม ไม่
เฉพาะการให้เงิน 5 พันบาท แต่จะมีมาตรการอื่น
ช่วยเหลือประชาชนทั้ง 66 ล้านคน แบ่งกลุ่ม
ประชาชนเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มแรงงาน
ในระบบประมาณ 11 ล้านคน ได้รับการเยียวยา
ผ่านประกันสังคม 2.แรงงานอิสระ ผ่านโครงการ
เราไม่ทิ้งกันล่าสุดผ่านเกณฑ์แล้ว 15 ล้านคน
3.เกษตรกร 10 ล้านคน เริ่มจ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 4.กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้าง
หน่วยงานราชการท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กว่า 3 ล้านคน รัฐบาลดูแล ด้วยการไม่ลดวันทำงาน
ไม่ลดเงินเดือน รวมแล้วทั้ง 4 กลุ่มมีประมาณ
40 ล้านคน ตรงกับวัยแรงงานของไทย

นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มที่ยังเข้า
ไม่ถึงมาตรฐาน และเตรียมช่วยเหลือเพิ่มเติม คือ
ในกลุ่ม 5.กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด คนสูง
อายุ คนพิการ มีประมาณ 13 ล้านคน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(พม.) กำลังเสนอมมาตรการช่วยเหลือ คาดว่าจะ
ออกมาในระยะเวลาอันใกล้นี้ 6.กลุ่มรายได้น้อย
ถือบัตรสวัสดิการ 14.6 ล้านคน พบว่ายังไม่ได้รับ
การช่วยเหลือในกลุ่ม 1-4 ประมาณ 2.4 ล้านคน
7.กลุ่ม 1.7 ล้านคน ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่
สำเร็จ ขณะนี้เจอตัวตนแล้ว และเตรียมช่วย
เหลือเช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพอิสระ 8.กลุ่มได้รับ
ผลกระทบจากสังคมกรณี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 ล้านคน
ซึ่ง พม.จะเข้าไปช่วย

เลี้ยงแจกเงินช่วยอีก12.5ล้านคน

นายลวรณกล่าวต่อว่า เมื่อนำรายชื่อนอกกลุ่ม
5, 6, 7, 8 ไปขจัดความเหลือ หาดตัวตนไม่ซ้ำซ้อน
พบว่าเหลือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 12.5
ล้านคน เมื่อรวมเยาวชน มีประมาณ 13.5 ล้านคน

และกลุ่มวันแรงงานมีมาตรการช่วยเหลือไปแล้ว 40 ล้านคน รวมแล้วคนไทย 66 ล้านคน จะได้รับการดูแลจากภาครัฐครบทุกกลุ่ม โดยการช่วยเหลือในกลุ่ม 1-4 นั้นมีมาตรการออกมามากแล้ว กลุ่ม 5

และ 8 พม.รับไปดูแล ส่วนในกลุ่ม 6 และ 7 คลังรับไปดูแล โดยกลุ่ม 1-7 มีฐานข้อมูลชัดเจน ทำให้การทำงานภาครัฐสะดวกมากขึ้น สามารถออกมาตรการเป็นต้นเงินดูแลคนทุกกลุ่ม

นายสรวรณกล่าวว่า นอกเหนือเรื่องเงินเยียวยาแล้ว รัฐบาลยังได้ออกมาตรการดูแลผู้ประกอบการผ่าน 3 มิติสำคัญคือ การลดค่าใช้จ่าย การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพพลอง เช่น ธุรกิจใดที่มีการรักษาระดับการจ้างงานในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานไปหักลดหย่อนได้ 3 เท่า, ยืดเวลาการเสียภาษี, เว้นภาษีการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งเพื่อรักษาและป้องกัน ไปจนถึงมาตรการด้านสินเชื่อเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้ รัฐบาลจะมีมาตรการออกมาอีกชุดหนึ่งเพื่อดูแลให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กยท.ปิดจ็อบชาวสวนยาง

นายชจรจักษ์ณ์ นवलพรหมสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ กยท.รับแจ้งข้อมูลและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วทุกพื้นที่ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนจำนวน 1,823,588 ราย เพิ่มขึ้นจาก วันที่ 30 เมษายน จำนวน 73,008 ราย โดย กยท.จะส่งรายชื่อทั้งหมดให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รวบรวมส่งกระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบสิทธิไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือโครงการเราไม่ทิ้งกัน และหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

นายชจรจักษ์ณ์กล่าวว่า การโอนเงินเยียวยา รอบแรกเริ่มจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรชาวสวนยางได้รับเงิน จำนวน 1,053,195 ราย ส่วนรอบถัดไป คาดว่า ส.ก.ส.จะทยอยจ่ายเงินให้ช่วงปลายเดือน พฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินในวันดังกล่าว จะมีการทยอยโอนเงินเข้าบัญชีในวันถัดๆ ไป ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา กยท. ได้เปิดให้บริการรับเรื่องอุทธรณ์ เพื่อตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษา และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอุทธรณ์ ทั้งนี้ เพื่อรอมมาตรการช่วยเหลือทบทวนสิทธิ โดยสามารถ

โทรศัพท์สอบถามหรือขออุทธรณ์ด้วยตนเองได้ที่ กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน อย่างไรก็ตาม ยอกให้เกษตรกรชาวสวนยางรอผลการโอนเงินทั้ง 2 รอบก่อน เพื่อความชัดเจนของข้อมูล หาก ส.ก.ส.โอนเงินครบตามรอบแล้วเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้มาขออุทธรณ์ต่อไป

พร้อมเปิดให้เกษตรกรอุทธรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกรอบเยียวยาไม่เกิน 10 ล้านราย ทยอยละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสิทธิในการรับเงินเยียวยาถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ทะเบียนข้าราชการบำนาญ ทะเบียนข้าราชการ และโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทำให้คงเหลือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมจ่ายเงินให้เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 ในชุดแรก จำนวน 3.3 ล้านราย ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม ส่วนที่เหลืออีก 3.4 ล้านราย อยู่ระหว่างการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

“เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาได้จากระบบตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาเกษตรกร ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสามารถติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. หรือดูปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้กดเงินสดอัตโนมัติทุกธนาคาร ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยากระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรขึ้น โดยเกษตรกรที่มีปัญหาสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาคคือ 1.สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด 2.สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด 3.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด 4.สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน 5.เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4, 6.สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด 7.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหรือสาขาใกล้บ้าน และ 8.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัด” นายอนันต์กล่าว และว่า ทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะตอบข้อซักถามและช่วยแก้ไขปัญหาละเอียดเป็นปัญหาที่พื้นที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาก็จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ได้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com ได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ขอโทรฟรี100นาที่ทะเล12ล้าน

นายฐากร ดัชนีสิทธิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. พบว่ายอดประชาชนที่กดรับสิทธิโทร 100 นาที 45 วัน ทุกเครือข่ายของรัฐบาล กสทช. และ 6 ค่ายมือถือ ซึ่งได้แก่ แอไอเอส ทรู ดีแทค แคม ทีโอที และเพนกวิน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 12.66 ล้านเลขหมาย แบ่งเป็น มือถือแบบเติมเงิน 9.54 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 75% ของยอดที่ประชาชนกดรับสิทธิเข้ามาทั้งหมด แบบรายเดือน 3.12 ล้านเลขหมาย คิดเป็น 25% ของยอดที่ประชาชนกดรับสิทธิเข้ามาทั้งหมด

โดยประชาชนที่ได้รับเอสเอ็มเอส (sms) แจ้งได้รับสิทธิ สามารถโทรฟรี 100 นาทีใช้งานได้ 45 วันทันที โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาล กสทช. รวมทั้ง 6 ค่ายมือถือ ร่วมใจกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการมือถือเพื่อสนับสนุนนโยบายการหยุดอยู่บ้าน ให้ประชาชนทำงานที่บ้านของรัฐบาล เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทีเอ็มบีประเมินธุรกิจหลังปลดล็อก

รายงานข่าวจาก ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือทีเอ็มบี อนาลิติกส์ เปิดเผยว่า ได้ประเมินการฟื้นตัวของธุรกิจหลังปลดล็อกโควิด-19 ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ฟื้นแบบ V-Shape เป็นกลุ่มสินค้าจำเป็นและพึ่งพิงตลาดในประเทศ 2.ฟื้นแบบ U-Shape เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลจากการทยอยปลดล็อกดาวนตลาดในประเทศ และตลาดส่งออก ซึ่งธุรกิจที่ฟื้นตัวทั้งแบบ V และ U มีสัดส่วนจ้างงานกว่า 70% คิดเป็น 11 ล้านคน และ 3.ฟื้นแบบ L-Shape เป็นกลุ่มที่แม้จะคลายล็อกดาวนแล้วแต่ผลกระทบจากโควิด-19 ยังคงมีอยู่ และยังมีปัจจัยเสี่ยงจากโครงสร้างภายในธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์รับมือการฟื้นตัวของธุรกิจของตนเอง พร้อมแนะนำรูปแบบมาตรการช่วยเหลือให้เหมาะสมตามลักษณะการฟื้นตัวของธุรกิจผู้ประกอบการและช่วยการจ้างงานให้กลับมา

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อรายได้ภาคธุรกิจและทำให้การจ้างงานกว่า 16 ล้านคนในภาคธุรกิจลดลง กระทบต่อกำลังซื้อของแรงงานเป็นอย่างมาก” รายงานข่าวระบุ

คาดสินค้าอุปโภคบริโภคฟื้นใน3ด.

รายงานข่าวระบุว่าสำหรับรายละเอียดของการฟื้นตัวแต่ละกลุ่มนั้น มีรายละเอียดคือ 1.กลุ่มธุรกิจพื้นแบบ V-Shape ภายใน 3 เดือน ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุกภัณฑ์ โรงพยาบาล/คลินิกและยารักษาโรค ฟาร์มไก่ ฟาร์มหมู อาหารสัตว์ ไอทีและสื่อสาร กลุ่มนี้จะเริ่มฟื้นตัวกลับมาจากลักษณะสินค้าที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันและส่วนใหญ่พึ่งพิงตลาดในประเทศ ซึ่งทำให้ธุรกิจเหล่านี้ยังคงการจ้างงานที่มีอยู่จำนวน 4.8 ล้านคน หรือคิดเป็น 29.6% ของการจ้างงานรวมของภาคธุรกิจที่จดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งกระจายตัวไปในธุรกิจผลิต-ขายปลีก ขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจสุขภาพและผลิตไฟฟ้า เป็นต้น 2.กลุ่มธุรกิจพื้นแบบ U-Shape (ในช่วง 3-6 เดือน) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ พลังงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกล การขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางบกและทางเรือ บริการธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มนี้จะได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปจากการคลายล็อกดาวน์ของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ต้องอาจใช้เวลาพอสมควรกว่าการคลายล็อกดาวน์จะครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้ทยอยจ้างงานเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนข้าง จากการจ้างงานปกติอยู่ที่ 6.4 ล้านคนหรือมีสัดส่วน 39.5% กระจายตัวไปในธุรกิจบริการทางธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างและอาหารเครื่องดื่ม

กว่า6ด.โรงแรม-ร้านอาหารฟื้น

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับกลุ่มที่ 3 ที่จะใช้เวลาฟื้นตัวมากกว่า 6 เดือนประกอบด้วย โรงแรมร้านอาหาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจบันเทิงและการกีฬา ยานยนต์และชิ้นส่วน อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์

สินค้าแฟชั่น เหล็ก ยางพารา คาดว่ากลุ่มนี้อาจจะฟื้นตัวไม่ทันปีนี้ แม้ว่าปลดล็อกดาวน์แล้วแต่ยังคงได้ผลกระทบจากโควิด จากมาตรการรัฐและพฤติกรรมของผู้คนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อ และที่สำคัญกลุ่มนี้ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านกำลังซื้อที่หดหายไป รวมถึงปัจจัยเสี่ยงภายในธุรกิจจากภัยธรรมชาติ การแข่งขันภายในธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี กฎระเบียบของภาครัฐ ฯลฯ คาดว่าในปี 2564 ธุรกิจเหล่านี้จะกลับจ้างงานได้ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 ที่จำนวน 5 ล้านคน หรือมีสัดส่วน 30.9% กระจายไปอยู่ในธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มยานยนต์

“ระยะเวลาการฟื้นตัวแต่ละธุรกิจไม่เท่ากัน ดังนั้น ผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับลักษณะการฟื้นตัวและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจ เช่น ถ้าธุรกิจฟื้นตัวแบบ V-Shape อาจจะพิจารณาให้ฝ่ายการตลาดเริ่มพูดคุยกับลูกค้าถึงสินค้าที่จะขายและเริ่มมองหาตลาดใหม่เพิ่มเติม และหากธุรกิจฟื้นตัวแบบ U-Shape อาจจะพิจารณาจัดการแผนการผลิตและการตลาดในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงใช้ช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น และหากธุรกิจฟื้นตัวแบบ L-Shape จำเป็นต้องทำงานหนักมากขึ้น เพราะเป็นธุรกิจที่ตกที่นั่งลำบาก เพราะสิ่งที่เผชิญไม่ใช่แค่โรคระบาด COVID-19 แต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมและปัญหากำลังซื้อต่อสินค้าลดลง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งลดต้นทุนให้มากที่สุดเพื่อจะฟื้นกลับมาได้เร็วในป็นหน้าสำหรับภาครัฐสามารถนำลักษณะการฟื้นตัวของ 3 กลุ่มธุรกิจข้างต้นไปกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างให้เหมาะสมตามการฟื้นตัวได้ด้วยเช่นกัน” รายงานข่าวระบุ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และทุกสังกัด ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

โดยขยับวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมกำหนดเปิดวันที่ 18 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม เพราะคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น ทำให้นักเรียนเดินทางไปเรียนในโรงเรียนได้ แต่เพื่อความไม่ประมาท ศธ.ได้เตรียมมาตรการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1.On site ประเมินสถานการณ์เพื่อจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครู และนักเรียนเป็นหลัก 2.เรียนผ่านออนไลน์ คือ การเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์ ซึ่งร้อยละ 90 ของประชากรไทยเข้าถึงสัญญาณ และรับชมโทรทัศน์ได้ และ 3.การเรียนออนไลน์ คือการเรียนออนไลน์ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ

สำหรับการเรียนผ่านออนไลน์นั้น ศธ.ได้ขออนุมัติใช้ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาพร้อมกับขออนุมัติเผยแพร่การเรียนการสอนจากห้องต้นทาง ในระดับปฐมวัยถึงมัธยมต้นของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (ดีแอลทีวี) จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำสื่อทีวีดิจิทัล

โดยวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน

ผู้ปกครองรู้ไว้

เด็กเรียนผ่านทีวีช่องไหน



ศธ.จะทดลองออกอากาศช่องสัญญาณในระบบดิจิทัล 17 ช่อง ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และดีแอลทีวี

ในระดับปฐมวัย เน้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็ก ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมต้น และระดับมัธยมปลาย ในสังกัด สพฐ.ผ่านช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และระบบออนไลน์โดยครูต้นแบบ รวมทั้งออกอากาศช่อง กศน.และ สอศ.ด้วย

เพื่อเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้ปรับบทบาท และทัศนคติของตนเองต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทั้งเป็นการทดสอบความพร้อม ประสิทธิภาพของเครื่องมือ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน

โดย ศธ.จะรวบรวมปัญหา รูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งครู โรงเรียน และผู้ปกครอง ต้องมาช่วยกันออกแบบให้เหมาะสม

ล่าสุด กสทช.ได้อนุมัติกำหนดช่องเรียงลำดับหมายเลขช่องรายการเพื่อการศึกษาจำนวน 17 ช่อง เริ่มตั้งแต่ช่องทีวีดิจิทัล 37-53 ดังนี้ ช่อง 37-51 ระดับชั้นอนุบาล 1-ม.6, ช่อง 52 ให้ กศน.และช่อง 53 ให้ สอศ.ส่วนการรับสัญญาณจากดาวเทียมจากซี-แบนด์ กำหนดช่อง ดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล 1-ม.6 ช่อง 337-351, กศน.ช่อง 352 และ สอศ.ช่อง 353 และ เคยู-แบนด์ กำหนดช่องดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล 1- ม.6 ช่อง 186-200, กศน.ช่อง 201 และ สอศ.ช่อง 202

ส่วนการรับสัญญาณผ่านเคเบิลทีวี และ ไอพีทีวี ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนด และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป

เมื่อเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม ศก.ได้วางแผนไว้สำหรับ 2 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่ 1 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงมัธยมต้น ด้วยระบบทางไกลผ่านดีแอลทีวี และระดับมัธยมปลาย ด้วยวีดิทัศน์การสอนโดยครูต้นแบบที่ สพฐ.เป็นผู้จัดทำขึ้น และระบบออนไลน์ และสถานการณ์ที่ 2 กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลาย จะจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน โดยให้เว้นระยะห่างทางสังคม และมีแผนเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สำหรับสื่อการสอนนั้น ดีแอลทีวีได้จัดทำสื่อการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1- ม.3 โดยบันทึกเทปครูต้นแบบในทุกสาระวิชา การสอนจะอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของ สพฐ.

ทางดีแอลทีวีได้เผยแพร่ตารางออกอากาศของระดับชั้นอนุบาล 1- ม.3 ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 เริ่มเรียนเวลา 08.30 น.และเลิกเรียนเวลา 10.50 น. จากนั้นจะออกอากาศซ้ำจนถึงเวลา 17.10 น., ระดับชั้น ป.1-ป.6 เริ่มเรียนวิชาแรกในเวลา 08.30 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น. และนักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จะเริ่มเรียนเวลา 08.30 น. และเลิกเรียนเวลา 14.30 น. โดยจะรีรันรายการใหม่ 2 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนที่เรียนไม่ทันได้เรียนอีกครั้งด้วย

ส่วนการเรียนการสอนในชั้น ม.4-6 สพฐ.จะรับผิดชอบผลิตสื่อการสอน และกำหนดตารางเรียน โดยบันทึกเทปครูต้นแบบในทุกสาระวิชา อิงตามหลักสูตรแกนกลางของ สพฐ. ซึ่ง สพฐ.ได้ดึงครูจากโรงเรียนดังในกรุงเทพฯ กว่า 100 คน เช่น โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นต้น มาบันทึกเทปการสอน

ทั้งนี้ เกิดข้อกังวลและคำถามตามมามากมาย เช่น ถ้าเด็กๆ ต้องเรียนหนังสือที่บ้านแล้วถ้ามีพี่น้องหลายคนเรียนกันคนละระดับชั้น แต่ครอบครัวมีทีวีเครื่องเดียวจะทำอย่างไร จึงสรุปว่าต้องรีรันการเรียนการสอนในแต่ละวันของทุกระดับชั้นเพิ่มอีกวันละ 2 รอบ เพื่อให้บ้านที่มีเด็กหลายคน แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต แต่มีทีวีเครื่องเดียว ก็สามารถ

เหลื่อมเวลากันดูได้ ซึ่งการจัดผังรายการนั้น ศธ.จะเป็นผู้รับผิดชอบ

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระราชมณเฑียร (ดีแอลทีวี) ระบุว่า ตนมีข้อกังวลเช่นกัน เพราะดีแอลทีวีจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลน ทำให้ดีแอลทีวีอาจดีพอสำหรับนักเรียนของโรงเรียนกลุ่มหนึ่ง แต่อาจไม่ดีพอสำหรับโรงเรียนอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองมีความพร้อม ทั้งในบริบททางสังคม และ เศรษฐกิจ

“อย่างไรก็ตาม ดีแอลทีวีเป็นไอพีแท็บเล็ต สำหรับคนไทยทุกคนที่ต้องการ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 แต่มีข้อจำกัดช่องว่างของการสื่อสาร ขยายเอกสารแผนการสอน และใบงานของดีแอลทีวี ทั้งที่จริงทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ โดยขณะนี้มีการประกาศขายแผนการสอน และใบงานอยู่ทางออนไลน์จำนวนมาก จึงขอฝาก ศธ.ชี้แจง และแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วย” พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว

ด้าน **นายณัฐพล ธีปสุวรรณ์** รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ให้ความมั่นใจว่า ดีแอลทีวีเป็นการสอนขั้นพื้นฐาน หากโรงเรียนต้องการสอนเสริมให้นักเรียนเพิ่มเติม สามารถบริหารจัดการ วางแผนการสอนได้ ส่วนที่มีข้อกังวลว่าบ้านที่ทีวี แต่ไม่สามารถรับสัญญาณได้ จะทำอย่างไร ศธ.ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มอบกล่องรับสัญญาณดิจิทัล 2 ล้านกล่อง หากพบว่าครอบครัวใดไม่สามารถรับสัญญาณได้ จะมอบกล่องรับสัญญาณให้ฟรี ขณะนี้ทราบว่ามีผู้ต้องการกล่องรับสัญญาณกว่า 1.5 ล้านกล่อง

ต้องรอดูว่า ในวันที่ 18 พฤษภาคม เริ่มออกอากาศการเรียนผ่านออนไลน์ จะมีปัญหาและอุปสรรคอะไรให้ลุ้นกันอีก

โดย ศธ.จะรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน เพื่อแก้ไขให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม

เพื่อให้ “นักเรียน” ได้รับความรู้มากที่สุด ท่ามกลางวิกฤตเชื้อโควิด-19 แพร่ระบาด !!